



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2649-5005

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันพุธที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า 15

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

จี ม.รัฐฟังความเห็นก่อนออกนอกระบบ



นายวิจิตร ศรีสอาน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องจากการเสนอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้เข้าสู่ขั้นตอนต่างๆแล้ว แต่เนื่องจากได้เกิดข้อข้องใจและการแสดงออกที่ไม่เห็นด้วยกับการเสนอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจสับสนอย่างมาก ดังนั้น ตนจึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกสภามหาวิทยาลัยทุกแห่ง ลงวันที่ 8 ม.ค. เพื่อเสนอแนวปฏิบัติดังนี้ 1. การเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นความสมัครใจของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยเป็นอำนาจการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย ตามสภาพความพร้อมและความต้องการของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง รัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะเร่งรัดหรือมีกรอบเวลาที่จะปรับเปลี่ยนแต่ประการใด 2. ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะมีมติเสนอร่าง พ.ร.บ. ควรมีการรับฟังความคิดเห็นและแสวงหาความเห็นพ้องจากบุคลากรทุกกลุ่มในมหาวิทยาลัย จนได้ข้อยุติว่าพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและดำเนินการในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า 3. มหาวิทยาลัยที่ สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบในการเสนอร่าง พ.ร.บ. ถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว หรือกำลังจะเสนอมาขอให้รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งประเด็นความเห็นพ้อง และความเห็นต่างของบุคลากรทุกกลุ่ม เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย แต่หากมหาวิทยาลัยใดยังไม่ได้ทำการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ดำเนินการก่อนที่จะนำร่าง พ.ร.บ. เสนอ ครม. 4. ร่าง พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัยที่ สนช.รับหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญฯ หากมหาวิทยาลัยจะมีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของกรรมาธิการฯ ก็สามารถทำได้ โดยขอให้ประสานงานกับกรรมาธิการฯ โดยตรง และ 5. การเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ถือเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ที่จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นปัญหาที่ยังข้องใจ หวั่นวิตก หรือความเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปโดยราบรื่น.